



# สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

## รมว.ศึกษาธิการ ย้ำพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ บูรณาการ การบริการจัดการของท้องถิ่นให้เป็นระบบ

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมายังหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เพื่อร่วมรับฟังปัญหาและหารือกับหน่วยงานด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมฟล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงรายเขต1-4, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต36, ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้การต้อนรับ จำนวนกว่า 300 คน โดยการมาเยือนเพื่อพบปะและมอบนโยบายด้านการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งของนายวรวัจน์

โดยรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวรายงานสภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงรายว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีเขตการปกครอง 18 อำเภอ และมีประชากรทั้งสิ้น 1,227,317 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) 7 คน ประชากรมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกพื้นที่

ในการนี้นายวรวัจน์ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่เชียงรายให้มากขึ้น โดยทุกหน่วยงานควรวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงรายร่วมกัน ทั้งในด้านแผนปฏิบัติการ และในด้านของการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางหลักในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ขอให้พิจารณาถึงศักยภาพเดิมของจังหวัดเชียงรายเป็นสิ่งสำคัญ โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่มีอยู่เป็นพื้นฐานในการกำหนดแผน ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของท้องถิ่นมากที่สุด สำหรับการจัดทำหลักสูตรการศึกษานั้น ควรบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเปิดให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นร่วมกันจัดทำหลักสูตร เพราะผู้ประกอบการจะเป็นผู้รู้และเข้าใจในศักยภาพของท้องถิ่นมากที่สุด ทั้งจุดแข็งและจุดขายตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนมากที่สุด โดยให้ดำเนินการเป็นไปอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในการเข้ดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการแก่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล



นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายด้านการศึกษาให้แม่ฟ้าหลวง